



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันอังคารที่ 13 เดือนมีนาคม พ.ศ.2550 หน้า 26

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

"วิจิตร"สั่งห้ามข้าราชการฝากเด็ก

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม นายวิจิตร ศรีสอาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยหลังเป็นประธานงานสัมมนาวิชาการโครงการ "ภาวะผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21" ที่โรงแรมเดอะ แกรนด์ กรุงเทพฯ มีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ผอ.สพท.) ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประมาณ 200 คน ว่า การเปลี่ยนแปลงจะสำเร็จไม่ได้หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงคน ซึ่งจะต้องเริ่มจากการสร้างความเข้าใจให้กับผู้นำการเปลี่ยนแปลงในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาได้เข้าถึงความรับผิดชอบดังกล่าว เพื่อนำไปปฏิบัติและพัฒนาได้ โดยรุ่นแรกจะอบรมผู้นำการเปลี่ยนแปลงในระดับเขตพื้นที่ฯและสถานศึกษา จำนวน 12,000 คน จากนั้นจะติดตามผลในภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2550 คาดว่าภายใน 4 ปี จะสามารถนำผลที่ได้ไปขยายผลได้ทั่วทุกโรงเรียนอย่างยั่งยืน

นายวิจิตรยังกล่าวถึงมาตรการติดตามและประเมินผลการรับนักเรียน นักศึกษาประจำปีการศึกษา 2550 ว่า ตนได้มอบให้ผู้ตรวจราชการ ศธ. ทั้ง 12 เขตการศึกษา แบ่งหน้าที่รับผิดชอบให้แก่ ผอ.สพท. ทั้ง 134 เขตพื้นที่ฯ ที่มีโรงเรียนยอดนิยมอยู่ในพื้นที่ให้เริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันแรกของการรับสมัครนักเรียน หากได้รับแจ้งว่าพบความผิดปกติจะต้องลงไปตรวจสอบข้อเท็จจริงในทันที ส่วนกรณีที่เกรงว่าโรงเรียนอาจตกลงกับผู้ปกครองให้บริจาคมoneyภายหลังหมดช่วงรับนักเรียนไปแล้วนั้น เป็นเรื่องที่สามารถตรวจสอบผ่านคณะกรรมการสถานศึกษาได้ว่าการบริจาคมoneyดังกล่าวมีเหตุผลจากอะไร หากนักเรียนเข้าเรียนได้เพราะคะแนนสอบก็ไม่ใช่ไร แต่ถ้าพบหลักฐานว่าผู้บริหารรับเงินบริจาคมoneyแลกกับสิทธิการเข้าเรียน หรือแป๊ะเจี๊ยะ โดยมีการช่วยเหลือให้นักเรียนได้คะแนนสูงเพื่อให้สามารถเข้าเรียนได้ ถือว่าเป็นการกระทำผิดทางวินัยและยังเข้าข่ายคอร์รัปชันอีกด้วย

"เพื่อไม่ให้เป็นที่ครหาว่าผู้ฝากนักเรียนส่วนใหญ่เป็นข้าราชการใน ศธ. ผมจึงได้ออกหนังสือเวียนไปยังข้าราชการในกระทรวงศึกษาฯทุกคน ห้ามฝากเด็กเข้าเรียนแล้ว" นายวิจิตรกล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หนังสือเวียนที่นายวิจิตรลงนามส่งถึงข้าราชการใน ศธ.ระบุว่า เพื่อมิให้ประชาชนโดยทั่วไปเข้าใจว่าเรื่องการรับฝากเด็กเกิดจากผู้บริหารระดับสูงหรือข้าราชการสังกัด ศธ.เอง จึงขอกำชับห้ามมิให้มีการรับฝากเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา และห้ามมิให้ข้าราชการ ศธ.ทั้งระดับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เป็นผู้รับฝากเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาอย่างเด็ดขาด และขอให้หน่วยงานในสังกัด ศธ.ถือปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการรับนักเรียน นักศึกษา พ.ศ. 2550 โดยเคร่งครัด

หน้า 26